
รายงานการประชุม 
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/๒๕6๔  

วันพุธที่ 30 มิถุนายน ๒๕6๔   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings 

............................................................................. 
ผู้มาประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยนันท์   ปัญญาวุทโส คณบดี   
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาดา  ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. อาจารย์รักขิฏา  เอ่ียมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมลพร  วรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด  
 6. อาจารย์จตุพร  จิรันดร   หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ 
  7. อาจารย์ชิดชนก  มากเชื้อ      หัวหน้าสาขาการบัญชี 

8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัศนีย์   กายพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี 
9. อาจารย์ทีปกร  นฤมาณนลินี   ผู้ช่วยคณบดี  
10. อาจารย์รัสมันต์  ยุระพันธุ์  ผู้ช่วยคณบดี  
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวรตัน์  ผิวนวล  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์  ด าจุติ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 
๑3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนต์ทนา  คงแก้ว หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน 
14. อาจารย์ปิยวรรณ  มานะ  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
15. อาจารย์อานนท์  บัวศรี  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

 16. นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ เลขานุการ   

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. อาจารย์ชวนพิศ   เจยาคม  หัวหน้าสาขาการจัดการ 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่ ผู้ช่วยคณบดี 
  3. อาจารย์ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร   ผู้ช่วยคณบดี 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.3๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    จ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564  มีประมาณ 1,600 คน  ซึ่งตัวเลข
มากเป็นสองเท่าจากแผนการรับสมัครประมาณ 800-900 คน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักศึกษาที่ 
เข้ามาศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ การเรียนการสอนในช่วงแรกของภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นการสอนทฤษฏี
เพียงอย่างเดียวในรูปแบบออนไลน์และอนุญาตให้คณาจารย์เข้ามาสอนในคณะฯ  ได้ไปจนถึงช่วงกลางภาค  
ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัย หรือจังหวัด คณะฯ จะด าเนินการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ถ้าบางรายวิชาที่มี
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ทั้งวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอนภาคทฤษฏีก่อนในช่วงกลางภาคเรียนที่ 1/2564  ถ้าสถานการณ์ดี
สามารถเข้ามาสอนในคณะฯ ได้ให้สอนภาคปฏิบัติต่อได้เลย หากแต่สถานการณ์ยังไม่ดีข้ึนคณะฯ เตรียมแผนไว้
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอนในภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิการบดีเน้นย้ ามา
ให้คณะฯ เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหัวหน้าสาขาสื่อสารไปยังบุคลากรในสังกัด
ทราบเพ่ือจะได้วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อโควิดเพ่ิมมากข้ึน 
   จากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแจ้งการพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน
กันยายนอาจจะต้องเลื่อนเนื่องจากศูนย์ประชุมนานาชาติซึ่งใช้เป็นสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ใช้
เป็นโรงพยาบาลสนามและจะขยายโรงพยาบาลสนามจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ทางศูนย์ประชุมนานาชาติแจ้งว่าต้อง
ใช้เวลาในการท าความสะอาดหอประชุมประมาณ 2 เดือน คาดว่าคงใช้สถานที่ไม่ทันแต่ก าหนดการยังคงเดิม  

1.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2564 
      แจ้งก าหนดการการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่  

4/2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพ่ืออนุมัติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  

1.3 ก าหนดการประชุมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจ าภาคการศึกษา 1/2564 
      แจ้งก าหนดการประชุมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจ าการศึกษา 1                 

ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  
1.4 การยืนยันรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งให้บุคลากรยืนยันการรับวัคซีนป้องกันโรค 

COVID-19 และคณะฯ ได้ส่งข้อมูลไปยังสาขาแล้วนั้น วันสุดท้ายการยืนยันในระบบคือวันที่  30 มิถุนายน 
2564 ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ได้โควตากับทางมหาวิทยาลัยตาม
จ านวนบุคลากรแต่ต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับวัคซีนตามระบบที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้ หากบุคลากรท่านใดไม่
ประสงค์จะรับวัคซีนมหาวิทยาลัยจะกันบางส่วนไว้ให้กับนักศึกษา 

1.5 ขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar 
  มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google 

Scholar เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และคณะฯ ได้ส่งหนังสือไปยังสาขาเพ่ือขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ใน
เว็บไซต์ Google Scholar ไปแล้ว จากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานผลของคณะบริหารธุรกิจรวมอาจารย์ที่ลาไปศึกษา
ต่อมีจ านวน 55 คน ด าเนินการแล้วจ านวน 32 คน ยังไม่ด าเนินการจ านวน 23 คน ซึ่งการด าเนินการสร้าง
โพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar มีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ทางคณะฯ จะด าเนินการแจ้งเป็น
หนังสือไปยังสาขาและขอความร่วมมือหัวหน้าสาขาแจ้งอาจารย์ในสาขาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยกเว้นอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อให้ด าเนินการสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar และหากไม่ด าเนินการอาจจะมีผลกระทบ
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนของคณะฯ ด้วย 

สาขาการจัดการ 
1. Mr.Banxin Peng 
2. Mrs.Milky Lumayad 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์  อินทสโร 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  จุสปาโล 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรวดี  เพ็งสุวรรณ 
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6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 
7. อาจารย์อัจฉรา  รัตนมา 
8. อาจารย์ธันยพร  อริยะเศรณี 
9. อาจารย์สุภาพร  ทองราช 
10. อาจารย์ภาณุพร  เต็มพระสิริ 
11. อาจารย์จิราวรรณ  จันทร์สุวรรณ 
12. อาจารย์วรพงษ์  เพ็ขร์ขาว 
13. อาจารย์ภาคภูมิ  บุญญาศรีรัตน์ 
14. อาจารย์กุลธีรา  ทองใหญ่ 
สาขาการตลาด 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ด าจุติ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุทธยา  สมสุข 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุริยา  นิตย์มี 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อันธิกา  ทิพย์จ านงค์ 
สาขาการบัญชี 
1. อาจารย์พิมลสวาดิ  ศรียา 
2. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ 
สาขาระบบสารสนเทศ 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญฐณา  สุขแก้ว 
2. อาจารย์ดนรัตน์  คัดโนภาส 

หากอาจารย์ท่านใดไม่สะดวกสามารถติดต่อที่นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกูล หรือ นางสาว
พัชรี  เถาว์ถวิล และในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จะมีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งทางผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรายงานผลข้อมูลสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar    
อีกครั้งซึ่งขณะนี้คณะฯ ได้ด าเนินการแล้วเกิน 50 % อธิการบดีได้เน้นย้ าว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญต้องการให้                
ทุกหน่วยงานด าเนินการสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar  ครบทุกคน  

1.6 โครงการยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด 
             จากการประชุมหารือแนวทางการเสนอขอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนจังหวัด กลุ่ม
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อธิการบดีได้ให้คณะฯ เริ่มจัดท าโครงการยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด
ที่จะเข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566-2570 พ้ืนที่จังหวัดสงขลาจะมุ่งเน้นในเรื่องฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจฐานราก ทางคณะฯ จะท าหนังสือแจ้งขอรายชื่ออาจารย์ในสาขาโดยสาขาการบัญชี สาขาการตลาด 
สาขาระบบสารสนเทศ สาขาละ 2 คน ส่วนสาขาการจัดการ จ านวน 4 คน ซึ่งจะเป็นทีมในการเขียนข้อเสนอ
โครงการ ส่วนรายละเอียดคณะฯ จะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 4/2564 

                ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud 
Meetings เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

    1. หน้า ๒ ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 7 จาก ร่ม แก้ไขเป็น ร่วม 
        2. หน้า 6 ในตารางนับสัปดาห์เรียนภาคเรียนที่ 2/2563  แก้ไขเป็น ภาคเรียนที่ 
1/2564  
    3.  หน้า ๘ บรรทัดที่  24 หน่วยจัดการงานวิจัยเ พ่ือพัฒนาเชิง พ้ืนที่   แก้ ไขเป็น                   
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่  
     4. หน้า 9 ย่อหน้า 2 บรรทัดแรก ตัดค าว่า “อยาก” ออก 
     5. หน้า 15 ข้อ 5.2 และบรรทัดที่ 2 การส่งระบบหนังสือ แก้ไขเป็น การส่งหนังสือผ่าน
ระบบ  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564   
 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ๓.๑  งานวิชาการและวิจัย  
         - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking)” จัดในวันที่  30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน 
ประกอบด้วยสาขาการตลาด จ านวน 4 คน สาขาการบัญชี จ านวน 4 คน สาขาระบบสารสนเทศ จ านวน 5 
คน และสาขาการจัดการ จ านวน 8 คน วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์สามารถน าไปใช้ในหลักสูตรใหม่ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีได้กล่าวเสริมว่าหลักสูตร “กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” คณะฯ ได้ติดต่อประสานท่านปรเมศ ชุ่มยิ้ม เป็นที่ปรึกษาและเคยมา
บรรยายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และมีประสบการณ์มาก    
อาจจะมาเป็นที่ปรึกษาส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงอยากให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมใน
ครั้งนีแ้ละน าความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ถือเป็นสิ่งส าคัญมากซึ่งคณะฯ อยากให้ผู้สอนในรายวิชานี้มีรูปแบบการสอนไปในทิศทางเดียวกัน 
         -  โครงการอบรมประกันคุณภาพ AUN-QA จัดในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 
หลังจากที่หลักสูตรเขียนรายงาน AUN-QA แล้ว จะน าเสนอวิทยากรอาจารย์อนุวัฒน์ สงสม แนะน าอีกครั้ง             
ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ และทางเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลและแยกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์  กายพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล AUN-QA  ในส่วนของโปรแกรมท าเป็น
ฐานข้อมูล (Database) ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลที่เขียนรายงาน AUN-QA ลงไปและจะเป็นฐานข้อมูลส่วนหนึ่ง 
สามารถดึงข้อมูลมาเป็นรายงานได้ ซึ่งโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรต้องทดลองการใช้งานก่อนและยังคงมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้โปรแกรมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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   จากการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ  
    -  การรวมกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ในรายวิชาภาคทฤษฎี  
       อธิการบดีได้ให้ข้อมูลว่าคณะบริหารธุรกิจมีรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนร่วมกันใน
ภาคทฤษฎีอาจจะเรียนกลุ่มใหญ่เรียนห้องประชุม 500 ที่นั่งได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้ชี้แจ้งกับ
อธิการบดีว่าคณะฯ มีห้องประชุมใหญ่แค่ห้องเดียวถ้าจะเรียนต้องกลับมาพิจารณาก่อน และคณะฯ ได้รวมกลุ่ม
เรียนแล้วเนื่องจากห้องเรียนสามารถจุได้ถึง 70 คน แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
COVID-19  จึงจัดให้เหลือแค่ 50 คนโดยประมาณ ดังนั้น การจัดอัตราก าลังในรอบถัดไปจึงขอความร่วมมือ
แต่ละสาขารวมกลุ่มแบบเดิมที่เคยใช้อยู่ ส่วนจะจัดเรียนห้องประชุมใหญ่นั้นขอพิจารณาก่อนเนื่องจากมีห้อง
ประชุมใหญ่แค่ห้องเดียว 
   - การท า Team Teaching ในรายวิชา   
     จากที่ประชุมและได้รับค าแนะน าจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าในหนึ่งรายวิชาถ้าอยากให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่อยากให้ท า Team Teaching แบ่ง
กันสอนในเรื่องของแต่ละหน่วยแต่ละบทที่แตกต่างกันไปรวมถึงการเชิญบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
มาร่วมทีมในการสอน จึงขอความร่วมมือหลักสูตรในการพิจารณาการท า Team Teaching ในแต่ละรายวิชา 
  3.2  งานบริหารและวางแผน 
        - ข้าราชการไม่ขอรับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
                    ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล และอาจารย์ชวนพิศ  เจยาคม แจ้งความ
ประสงค์จะไม่ขอรับการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินฯ รอบที่ 2 (สิงหาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565) และขอให้ทางคณะฯ น าเงินที่จะพิจารณาไปจัดสรรตามผลการประเมินฯ ให้กับอาจารย์ที่
เป็นข้าราชการในคณะฯ เพ่ือประโยชน์สูงสุดและเป็นผลดีต่ออาจารย์ที่เป็นข้าราชการในระยะยาวที่ยังไม่
เกษียณอายุราชการ ทางกองบริหารงานบุคคลได้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเนื่องจากในกรณีศึกษานี้ยังไม่
เคยปรากฏ ซึ่งกรมบัญชีกลางเองก็ยังไม่ปรากฏกรณีศึกษานี้เช่นกัน แต่หากเป็นความประสงค์ของอาจารย์
อาจจะด าเนินการไดโ้ดยไม่มีความผิดเนื่องจากมีหนังสือแสดงเป็นหลักฐาน 
  3.3 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   
        - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจ าปี 2564 
          โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจ าปี 2564 ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยจัดผ่านระบบ Streaming ช่องทาง YouTube มีจ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,590 คน เมื่อนักศึกษาผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้ว นักศึกษาจะต้องท า
แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ จะต้องผ่านเกณฑ์จ านวน 13 ข้อ จึงถือว่าผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี
นักศึกษาที่ท าแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 1,590 คน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1,548 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.36  นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64 ซึ่ง
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดนักศึกษาจะต้องปฐมนิเทศซ่อมในครั้งที่ 2 เนื่องจากยังมีนักศึกษาอีก
กลุ่มที่ยังไม่ได้รายงานตัวและยังไม่ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรอบนี้ จึงให้นักศึกษาจ านวน 42 คน ที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดปฐมนิเทศซ่อมกับนักศึกษากลุ่มนี้อีกครั้งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยจัดผ่านระบบ 
Streaming ช่องทาง YouTube เช่นเดิม 
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        - ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
           คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการจัดสรรทุนจ านวน 223 ทุน และด าเนินการจัดสรรไปให้
แต่ละสาขาแล้ว ขณะนี้สาขาได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับทุนมาที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
ครบถ้วนแล้วแตน่ักศึกษาบางรายยังไม่ได้ส่งหลักฐาน ดังนี้ 
         จัดสรร   ส่งหลักฐานขอทุน 
  สาขาการจัดการ      88       79 
  สาขาการบัญชี      45    43 
  สาขาการตลาด      45    42 
  สาขาระบบสารสนเทศ     45    27 
   งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ทยอยส่งหลักฐานเอกสารไปยังแต่ละ
สาขาเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และส่งกลับมายังงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เพ่ือจะได้
รวบรวมเสนอคณบดีลงนามต่อไป หากจ านวนยอดนักศึกษาไม่ครบแล้วจ านวนเงินยังคงเหลืออยู่  งานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะท าหนังสือแจ้งขอเพ่ิมเติมไปยังสาขาเพ่ือให้ครบจ านวนทุน 223 ทุน              
ส่วนกรณีที่นักศึกษาส่งหลักฐานมายังคณะที่ไม่ได้ส่งมาทางบริษัทไปรษณีย์ไทย งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์จะไปรับเอกสารทุกวันที่ป้อมยามหน้ามหาวิทยาลัย 
  -  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 
(หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรเทียบโอน) ซึ่งได้ด าเนินการเปิดรับสมัครไปแล้วผ่าน Google 
Form โดยจ านวนรับสมัคร 250 คน ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว 234 คน จึงขอความร่วมมือแจ้งไปยังนักศึกษา
ที่ยังขาดกิจกรรมนี้สามารถแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามข่าวสารทางเพจคณะฯ และยังมีโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรมซึ่งจัดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บรรยายโดย พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) รูปแบบ
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting  
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการเชิงบูรณาการกับการท างาน 
พ.ศ. 2564 ระดับคณะ  
     อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. 2564  โดย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน รายงานผลการด าเนิน งาน
ประจ าปีการศึกษาต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปี
การศึกษา  ประกอบด้วย 
  1. คณบดี  เป็นประธาน 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการ 
  3. หัวหน้าสาขา เป็นกรรมการ 
  4. ประธานหลักสูตรสาขาวิชา เป็นกรรมการ 
  5. บุคลากรสายวิชาการท่ีคณบดีเห็นสมควร จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
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  6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถานประกอบการที่คณบดีเห็นสมควร จ านวนสองคน 
เป็นกรรมการ 
  7. หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นเลขานุการ 
 ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
 งานสหกิจศึกษา และฝึกงาน จึงได้ประสานงานติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนสองคน
ดังนี้  
 1. คุณภูเบศ แซ่ฉิน   
 2. ว่าที่ร้อยตรีจักรภพ เตียวสกุล ตามร่างค าสั่งดังนี้ 
   
 
 

 
ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่           / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. ๒๕๖4 
ระดับคณะ 

………………………………………………… 

     ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ความ
พร้อมสู่การท างานจริงและได้มีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการก าลังคนของประเทศ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2558 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 196-2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการระดับคณะ มีหน้าที่ 1) จัดท าแผนปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และก ากับ ติดตาม  
การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการกับการท างาน 2) รายงานผล               
การด าเนินงานประจ าปีการศึกษาต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ภายในสามสิบวันนับจาก              
วันสิ้นสุดปีการศึกษา 3) ด าเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
3. หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ    กรรมการ 
4. หัวหน้าสาขาการจัดการ    กรรมการ 
5. หัวหน้าสาขาการตลาด    กรรมการ 

 - ร่าง- 
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6. หัวหน้าสาขาการบัญชี    กรรมการ 
7. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กรรมการ 
8. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี   กรรมการ 
9. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด   กรรมการ 
10. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ  กรรมการ 
11. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน   กรรมการ 
12. นายทีปกร  นฤมาณนลินี    กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์  กายพันธ์   กรรมการ 
14. คุณภูเบศ แซ่ฉิน     กรรมการ 
15. ว่าที่ร้อยตรีจักรภพ  เตียวสกุล   กรรมการ 
16. หัวหน้าส านักงานคณบดี    เลขานุการ  

   17. นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

                               สั่ง ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
    
    

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส) 
                                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด มีประเด็นข้อสงสัยจากร่างค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. ๒๕๖4 ระดับคณะ 
ในส่วนของประธานหลักสูตรสาขาวิชาหมายถึงหัวหน้าหลักสูตรใช่หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์การเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสถานประกอบการอย่างไรในการแต่งตั้ง ซึ่งตามหลักการแล้วควรจะน าเข้าประชุม
ผู้บริหารคณะฯ ก่อนจึงจะน ามาเสนอเพ่ือพิจารณา อาจารย์ทีปกร  นฤมาณนลินี ผู้ช่วยคณบดีได้ชี้แจงว่า 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหมายถึงหัวหน้าหลักสูตร  ส่วนการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคุณภูเบศ แซ่ฉิน เป็น
ตัวแทนภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะฯ มาโดยตลอดในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ส่วนว่าที่ร้อยตรีจักรภพ  เตียวสกุล ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรับ
นักศึกษาฝึกสหกิจและฝึกงาน สรุปหลักเกณฑ์หลักในการเลือกคือความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับ                
สถานประกอบการที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสถาน
ประกอบการจะมีมุมมองการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่สะท้อนมายังคณะได้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
วัลลภา  พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าคณะบริหารธุรกิจมีด้วยกัน 4 
สาขาวิชา ไม่ควรจะเน้นไปทางสาขาใดสาขาหนึ่ง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าคณะฯ 
ได้น าข้อมูลของหลักสูตรมาพิจารณาว่าหลักสูตรใดที่นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษามากที่สุดซึ่งมี 2 หลักสูตร
ด้วยกันคือ หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกฝึกสหกิจศึกษา และหลักสูตรวิชาการ
บัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าทุกสาขาวิชามีนักศึกษา
ออกฝึกสหกิจศึกษาไม่ควรเน้นไปทางสาขาใดสาขาหนึ่ง ถึงแม้ว่าสาขาวิชาอ่ืนจะมี่นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา
และฝึกงานน้อย แต่ในภาพรวมของทุกหลักสูตรวิชามีนักศึกษาออกฝึกสหกิจและฝึกงาน ดังนั้น ควรมีการ
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พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ 
กล่าวว่าสามารถน ากลับมาพิจารณาทบทวนได้เนื่องจากยังเป็นร่างค าสั่งแต่งตั้ง  
 อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี ผู้ช่วยคณบดี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าจากการชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีสื่อสารที่ลงรายละเอียดไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไปท าให้ มีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน หลักเกณฑ์ที่พิจารณาเลือกคุณภูเบศ แซ่ฉิน เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจ 
เป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจแต่ภาพลักษณ์ที่เห็นจะเด่นทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ส่วนในการประกอบธุรกิจมีส่วนด้านการเงิน การบัญชี ด้านการตลาด และด้านการจัดการ  
 อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี ผู้ช่วยคณบดี ได้น าเสนอข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานของ
งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในภาคการศึกษาท่ี 1  ส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา
และฝึกงาน จ านวน 56 คน ฝึกสหกิจศึกษา จ านวน 37 คน และฝึกงาน จ านวน 19 คน สาขาที่นักศึกษา
ออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด 
และมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ จ านวน 55 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 คน และมีนักศึกษาจ านวน 1 คนที่ได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  พ้ืนที่ออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานโดยส่วนใหญ่คือจังหวัดสงขลา งบประมาณที่
ใช้ส าหรับการนิเทศนักศึกษา จ านวน 109,146 บาท  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน จ านวน 337 คน ฝึกสหกิจ
ศึกษา จ านวน 51 คน และฝึกงาน จ านวน 286 คน สาขาที่นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ได้แก่ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาการจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 335 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 คน และมีนักศึกษาจ านวน 25 คนที่ได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนนพ้ืนที่ออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานโดยส่วนใหญ่คือจังหวัดสงขลา งบประมาณที่ใช้ส าหรับการนิเทศ
นักศึกษา จ านวน 42,000 บาท 
 สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากสถานประกอบการเมื่อนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน มี
ดังนี้  

1. การใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
2. การใช้งานอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ในส านักงาน 
3. ขาดความม่ันใจในการท างานการแสดงความคิดเห็น การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
4. ความสามารถในการใช้ภาษา 

ทักษะที่ควรมีการเพ่ิมเติม แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) 

1.1 ทักษะการใช้งานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางวิชาชีพ 
1.2 ทักษะการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 

2. ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) 
2.1 การมีมนุษยสัมพันธ์ 
2.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมให้ท าฐานข้อมูลส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ยังมีอีกกี่คนที่ยังไม่ได้เข้าอบรมเพ่ือที่จะได้
เตรียมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรืออาจารย์ที่ได้รับอบรมแล้วส่งเข้าอบรมใหม่เพ่ือยกระดับทักษะ 
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อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าคณะฯ มีฐานข้อมูล
รายละเอียดผู้ประกอบการและคณะฯ มีการส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานทุกปี ดังนั้น งานสหกิจ
ศึกษาและฝึกงานควรรวบรวมชื่อสถานประกอบการ ลักษณะงานที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจส าหรับนักศึกษารุ่นต่อไป 

มติที่ประชุม  ทบทวนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน พ.ศ. ๒๕๖4 ระดับคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
     5.1 การจัดห้องเรียนกรณีมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 50 คน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด ได้สอบถามประเด็น
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ภาคสมทบ สาขาการตลาด พบว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้ามา
ยืนยันสถานะรายงานตัวมีเพียง 49 คน ดังนั้นอาจจะรวมห้องจาก 2 ห้องเป็น 1 ห้อง คณะฯ มี การคิด
จุดคุ้มทุนว่ามีจ านวนนักศึกษาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนในส่วนของภาคสมทบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ 
ปัญญาวุทโส ได้ชี้แจ้งว่า จ านวนนักศึกษา 20 คน สามารถบริหารจัดการได้แล้วแต่ตามเกณฑ์การจัดห้องเรียน 
1 ห้อง มีนักศึกษาจ านวน 50 คน ซึ่งถ้าตามที่แจ้งมาถือว่ายังเป็นห้องเดียวอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา               
ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้เสนอเพ่ิมเติม หากจะจัดกลุ่มนักศึกษาให้น้อยกว่า 50 คน คงจะไม่
เป็นผลดีเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีจะกล่าวถึงคณะบริหารธุรกิจว่ามีจ านวนนักศึกษามาก วิชาที่เรียนซ้ ากัน
ในภาคทฤษฎีสามารถที่จะเรียนกลุ่มใหญ่ได้ 
     5.2 แนวทางการปฏิบัติการออกฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 
2/2564  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด ขอเรียนปรึกษาการฝึกงาน
ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะฯ มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมอย่างไรหากกรณีเกิดสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากภาคการเรียนที่ผ่านมาเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดท าให้เตรียมตัวไม่ทัน แต่ในภาค
การศึกษาที่ 2/2564 ระยะเวลาเพียงพอที่จะด าเนินการทันต่อเวลา คณะฯ ได้มีโครงร่างแนวทางปฏิบัติใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้ชี้แจงว่าในภาคการศึกษาที่ 2/2564               
ยังออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการเหมือนเดิมก่อนเนื่องจากต้องดูสถานการณ์ถ้าหาก
สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายแนวทางปฏิบัติยังคงเหมือนกับภาคการศึกษาที่ 1/2563 แต่หากสถานการณ์ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยออกประกาศให้กลับเข้ามาเรียนได้เหมือนเดิม นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถาน
ประกอบการตามปกติ ส่วนแผนรองรับด าเนินการเหมือนกับภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยให้หลักสูตร
ออกแบบให้เหมาะสม อาจารย์จตุพร จิรันดร หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นว่าสาขาพยายาม
หาโครงการให้กับนักศึกษาอยู่แต่ยังไม่ครอบคลุมกับจ านวนศึกษาเนื่องจากเวลากระชั้นชิด เวลาเจอปัญหาต้อง
มีเวลาแก้ไขบางทียังหาทางออกไม่เจอ ถ้าเป็นไปได้คณะฯ ควรจะสนับสนุนส่วนนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา 
ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชี้แจงว่าด้วยสถานการณ์ขณะนี้นักศึกษาไม่สามารถออกฝึกสหกิจ
ศึกษาและฝึกงานได้ และจะให้นักศึกษาเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ดังนั้นหลักสูตร
สามารถที่จะออกแบบส่วนนี้ได้เลยจะเป็นโครงงาน หรือเป็นรายวิชา ตามความเหมาะสมที่เห็นสมควรซึ่ง
อาจจะต้องพิจารณากันในหลักสูตรตามประกาศที่มหาวิทยาลัยเสนอรูปแบบไว้หลากหลายสามารถเลือกมาใช้ 
ได้ไม่ก าหนดเจาะจงว่าจะเป็นโครงงานอย่างเดียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าคณะฯ ควรจะมีรูปแบบของคณะฯ และให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในแต่ละสาขาและสาขา
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สามารถที่จะปรับเปลี่ยนบริบทของแต่ละสาขาได้ในการออกแบบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ 
ปัญญาวุทโส คณบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่ากรณีของสาขาระบบสารสนเทศมีการพูดคุยในสาขาและเดิมยืนยันว่าจะ
ให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานจนกระทั่งมหาวิทยาลัยเชิญประชุมและมีหนังสือจากกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้ยกเลิกอย่างเป็นทางการ หลังจากประชุมคณะฯ ด าเนินการ
แจ้งทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน คณะฯ ยังไม่มีแผนที่จะปรับเมื่อมีหนังสือมาจึงได้รีบแจ้งใน
ทันทีทันใด ดังนั้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงมีแนวคิดว่าเมื่อเจอสถานการณ์กะทันหันลองให้หลักสูตร
พิจารณาออกแบบก่อนว่ารูปแบบที่หลักสูตรเห็นสมควรจะไปในทิศทางไหนลองพิจารณาในสาขาก่อนเบื้องต้น
ก่อนเสนอมายังคณะฯ  ในส่วนของอาจารย์จตุพร จิรันดร หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศแจ้งว่าได้จัดหา
โครงงานให้กับนักศึกษาแต่ยังไม่ครอบคลุมกับจ านวนศึกษาเนื่องจากเป็นกรณีที่เกิดเหตุกะทันหันต้องค่อย
แก้ปัญหากันไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ยังคงยืนยันในเกณฑ์เดิมและทางคณะฯ มีแผนโดยได้มอบ
อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี ผู้ช่วยคณบดี ด าเนินการจัดท าประกาศของคณะฯ เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินการ              
ฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงานโดยโครงร่างมาจากการประชุมของสาขาระบบสารสนเทศในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ กล่าวเพ่ิมเติมต้องการให้หลักสูตรมีอิสระในการออกแบบงาน
ออกมาอย่างเต็มที่ ถ้าคณะฯ ก าหนดแนวทางให้อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร หากหลักสูตร             
คิดว่าการให้อิสระไม่เหมาะสมคณะฯ มีแนวทางที่งานสหกิจศึกษาและฝึกงานเตรียมไว้แล้วว่าจะด าเนินการ
อย่างไร  อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี ผู้ช่วยคณบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่าเมื่อดูประกาศจากกระทรวงฯ หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยจะเปิดช่องให้บริหารจัดการในกรณีฉุกเฉินหากไม่สามารถออกฝึกประสบการณ์ได้            
ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าโครงงาน ค้นคว้าเพ่ิมเติม การเรียนวิชาอ่ืนทดแทนหรือในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมที่มี             
การวัดและประเมินผลที่เทียบเคียง ดังนั้น จึงให้หลักสูตรพิจารณาเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือจะได้มีผล
การประเมินที่สอดคล้องกับมคอ. ถ้าเป็นกระบวนการเดิมสหกิจศึกษาและฝึกงานทางคณะฯ มีกระบวนการที่
ใช้การประเมินมีแบบฟอร์มและอ่ืน ๆ แต่ถ้าหลักสูตรเลือกวิธีการเรียนวิชาอ่ืนทดแทนต้องมีการพิจารณา
อัตราก าลัง การสอบวัดผลซึ่งเป็นหน้าที่ของหลักสูตรที่จะเลือกวิธีการจึงเปิดอิสระให้แก่หลักสูตรพิจารณา 
   อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี  กล่าวเพ่ิมเติมว่าสืบเนื่องจากการออกฝึกสหกิจ
ศึกษาและฝึกงานประเด็นส าคัญเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างคณะฯ ผู้ประกอบการและนักศึกษา ขณะนี้
นักศึกษามีความกังวลไม่แน่ใจว่าหนังสือได้ไปถึงสถานประกอบการหรือยัง หรือจะต้องท าอย่างไรต่อไป ควรที่
จะสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจก่อนที่หนังสือจะออกไป  อาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี ผู้ช่วยคณบดีได้ชี้แจงว่าได้มี
ประกาศไปทางเฟสบุ๊คโดยแสดงข้อมูลรายละเอียดของนักศึ กษาแต่ละรายว่าหนังสือที่ส่งไปยังสถาน
ประกอบการส่งออกไปเป็นแบบประเภทใด เช่น อีเมล แฟกซ์ ไปรษณีย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์แล้ว
และงานสหกิจศึกษาและฝึกงานได้ติดต่อกับนักศึกษาบางรายที่ข้อมูลไม่ชัดเจน และแสดงฐานะเป็นปัจจุบัน
ทางเฟสบุ๊คของงานสหกิจศึกษาและฝึกงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเชิญนักศึกษาประชุมท าความเข้าใจให้สาขา
เป็นผู้ด าเนินการและเชิญงานสหกิจศึกษาและฝึกงานไปชี้แจงภาพรวมของคณะส่วนรายละเอียดเชิงลึกให้
หลักสูตรด าเนินการ 
    5.3 การส่งผลการเรียนผิดพลาด  
     จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการให้คะแนนบางรายวิชาของสาขาการบัญชี จ านวนตัวเลขเกียรตินิยม
สาขาการบัญชีจะสูงกว่าสาขาอ่ืนมาก มีมติให้ทางหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและกลับมารายงานโดยจะ
ประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ขอให้สาขาการบัญชีด าเนินการตามขั้นตอนและคณะฯ จะน าเสนอวาระ
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป ส่วนประเด็นอาจารย์หลายท่านมีการส่งผลการเรียนผิดพลาด
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และจะต้องขออนุมัติผลการเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเพ่ิมเติม ทางคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทักท้วงบางประเด็นที่อาจารย์บางท่านยังชี้แจงเหตุผลการส่งผลการเรียนผิดพลาดแสดงที่มาที่
ไปไม่ชัดเจน ขอให้หัวหน้าสาขาแจ้งไปยังอาจารย์อีกครั้งหนึ่งและคณะฯ จะน าเรื่องการส่งผลการเรียนผิดพลาด
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือเป็นมติที่ประชุมในการก าหนดมาตรการให้ อาจารย์ทบทวน 
ตรวจสอบการส่งผลการเรียน            
     5.4 ตารางการนับสัปดาห์เรียน 
      จากที่งานวิชาการและวิจัย ได้น าเสนอตารางการนับสัปดาห์เรียนเมื่อคราวประชุมที่
ผ่านมาและได้น าไปหารือกับ 4 คณะโดยทุกคณะมีมติเห็นชอบให้ใช้ตารางการนับสัปดาห์แบบที่ 1 และคณะฯ 
ได้น าเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และขอให้อาจารย์ไปแก้ไขในมคอ.3 โดยไม่
มีการสอบกลางภาค 
     5.5 คาบสอนของอาจารย์ที่เกินภาระงานสอน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  ผิวนวล ได้ขอค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาระงานสอนว่า
คณะมีการก าหนดคาบสอนไว้สูงสุดหรือไม่ หรือให้อาจารย์แต่ละรายพิจารณาว่ารับได้มากน้อยเพียงใด ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้ชี้แจงว่าให้ใช้ตามเกณฑ์เดิมโดยพยายามจะให้สอนไม่เกิน 3 รายวิชา จ านวน
คาบสอน 18 คาบ สามารถขยายออกไปได้ถึง 24 คาบ แต่เฉลี่ยให้ใกล้เคียงกันทุกคนในหลักสูตร อาจจะ
มากกว่า 18 คาบได้หากอาจารย์ยังสามารถสอนได้โดยไม่ต้องจ้างบุคคลภายนอก อาจมีบางกรณีที่คณะอ่ืนได้
ขอความอนุเคราะห์จัดอาจารย์ผู้สอนและคณะฯ ได้จัดอัตราก าลังไปแล้วจะท าให้อัตราภาระเกิน ขณะนี้คณะฯ 
ได้แจ้งหนังสือไปยังคณะอ่ืน ๆ แล้วโดยส ารวจรายวิชาก่อนในภาคการศึกษาท่ี 1 แล้วน าไปจัดในภาคการศึกษา
ที่ 2 จะได้ไม่กระทบกับการจัดอัตราก าลังของคณะฯ ในกรณีที่มีคาบสอน 30 คาบ                            ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี ขอเชิญสาขาการบัญชีประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นนี้ต่อไป 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการส่งผลการเรียนของนักศึกษา เช่น กรณีของสาขาการบัญชีที่มี
นักศึกษาได้รับเกียรตินิยมเป็นจ านวนมาก บางรายวิชามีผลการเรียนเป็น A หมด ขอให้สาขาเชิญอาจารย์ที่มี
การให้ผลการเรียนผิดปกติประชุมในสาขาและทบทวนผลการเรียนก่อนที่จะส่งผลการเรียนและให้สาขาถือเป็น
แนวปฏิบัติ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  5.6 สรุปแผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563  
        ตัวชี้วัด 1. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนสามารถด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นร้อยละ 80 
        2. บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 พันธกิจทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 



แผนบริการวิชาการแก่สังคมและการน าไปใช้ประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

จ านวนโครงการที่ต้ังไว้ในแผนสามารถด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของทุกโครงการ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประจ าปี
การศึกษา 

2563 
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ
ผู้รับบริการ
น าไปใช้

ประโยชน ์

ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ด้านโครงการเงินรายได้ 
1 โครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม             

  กิจกรรมย่อยที ่1   การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) สู่จิตรกรรม Street Art 

ผศ.ธันยาภรณ์ ด าจุต ิ กุมพาพันธ ์       
60,400  

35 ≥ 85 ≥ 85   

  กิจกรรมย่อยที ่2 เปลือกไข่และเกล็ดปลาเพื่อการสร้างมลูค่าเพิม่
สู่ตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 

นางปิยวรรณ มานะ มีนาคม       
14,200  25 ≥ 85 ≥ 85   

  
กิจกรรมย่อยที ่3  การอบรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว “ถิ่นแหลมสน  เมืองสงขลา ” 

ผศ.ธันยาภรณ์ ด าจุต ิ มีนาคม       
26,700  57 ≥ 85 ≥ 85   

ด้านก่อให้เกิดรายได้ 

1 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครสงขลา ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 

นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี
บุตร นายเมธ ี จันทโร 

พฤศจิกายน 
63 -กันยายน 

64 
18,500 400 ≥ 85 ≥ 85 

  

2 
การศึกษาวิจัยส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะ และพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดสงขลา       

นายบุญรตัน ์ บุญรัศม ี
นายเมธี จันทโร 

มกราคม 64 - 
มกราคม 65 

700,000 400 ≥ 85 ≥ 85 

ระหว่างด าเนินการ 

 
 



๑๔ 
 

 

แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ประจ าปี 
2564 

เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 

1 โครงการการท าบรรจุภณัฑ์จากผลติภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย ์ ผศ.ธันยาภรณ์ ด าจุติ
ผศ.วัลลภา พัฒนา  
อ.จตุพร จิรันดร 

มีนาคม      20,000  58 58 93 ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการบริการวิชาการของชุมชนยังขาดด้านเทคโนโลยีในการบริหารจัดการแบบออนไลน์ ซึ่งตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยโรคระบาด COVID – 19 คณะกรรมการผู้บริหารคณะได้ให้ข้อเสนอแนะว่าปี
การศึกษา 2564 การด าเนินโครงการต้องเป็นไปในรูปแบบผสมผสานโดยจัดโครงการออนไลน์ให้มากขึ้น            
ปรับรูปแบบให้ทันสถานการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลง  

มติที่ประชุม  มอบงานบริการวิชาการด าเนินการ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 
 

 
 
 
 

(นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์)           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส)   
                    เลขานุการ                ประธานกรรมการ 

                        ผู้จดบันทึกการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


